
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๕ 

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงรายละเอียด
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผล 
การประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรฐัมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์ 
๒. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส าหรบักองทนุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
๓. สถาบันคุณวฒุิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) 
๔. สถาบันบรหิารจดัการธนาคารทีด่ิน (องค์การมหาชน) 
๕. ส านักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน)   
๖. ส านักงานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
๗. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(องค์การมหาชน) 

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์     ๒,๕๓๑,๒๕๘,๑๐๐ บาท  

ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าเหตุใดไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการด าเนินนโยบายเป็นไปในลักษณะเหมือนกับมหาวิทยาลัย  
ทั่วไปหรือเป็นเอกเทศเฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังขอรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือไม่ 
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- ขอสอบถามว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแนวทางการบริหารจัดการอาจารย์ที่ท าหน้าที่ผู้สอน
กับอาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็นผู้วิจัย รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพของอาจารย์
อย่างไร 

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษา
โรคมะเร็ง จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันได้พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งไปถึงระดับโครโมโซมหรือไม่ 

- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการทางการแพทย์เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
จึงขอสอบถามว่าจ านวนผู้ป่วยดังกล่าว แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ถูกส่งมาจากสถานพยาบาลอื่นเป็นจ านวน 
และสัดส่วนเท่าใด 

- ขอสอบถามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าเหตุใดถึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จ านวน ๒๑ ล้านบาท เนื่องจากสถาบันบัณฑิตศึกษา 
จุฬาภรณ์ได้ถูกแยกออกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้วตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ 

- ขอทราบแนวทางการกระจายศูนย์การแพทย์ศาสตร์คลินิกชั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  
ทั่วประเทศอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแบ่งแยกหน่วยงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ออกไป มีสถานะ
เช่นเดียวกับเอกชนอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เกิดขึ้น ๓ หน่วยงาน 

คือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยน ามาตรฐาน
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระบวนการวิชาการ มาตรฐาน 
ทางวิชาการ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หรือการก าหนดหลักสูตรต่าง ๆ มาตรฐานของหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในก ากับของรัฐ 

- กรณีจริยธรรม คุณธรรม ของนักศึกษาหรอืบัณฑิต ก าหนดเป็นตวัชี้วัดของหลักสูตรในปัจจุบัน 
จัดท าแอปพลิเคชั่นส าหรับบัณฑิตหรือนักศึกษา ต้องมีความรู้และผ่านการประเมิน คือ ด้านความรู้  
ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และด้านภาพลักษณ์ ซึ่ งทางด้านทัศนคติเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรม
สามารถที่สามารถประเมินได้ สอดแทรกบรรจุในวิชาต่าง ๆ ด้านการเรียน การสอนและก าหนด  
การประเมินพฤติกรรมรายวิชา 

- กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.) จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท  

- กรณีสินทรัพย์ถาวรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับมหาลัย จึงไม่ได้มี
การบันทึกสินทรัพย์ลงในระบบ GFMIS  

- กรณีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ เช่น การคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี  
ระยะเริ่มแรกด้วยระบบเอไอ ท าให้อาการตรวจวัดหรือเรื่องของ Mammogram มีความถูกต้องแม่นย า 
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวิจัยนานาชาติ 
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- กรณียารักษามะเร็งเมล็ดเลือดมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การเภสัช ในขั้นตอนที่ก าลังขอขึ้น
ทะเบียนจากองค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งยาต้องได้รับการจดทะเบียนก่อน 

- กรณีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีงบประมาณรายการเงินบ ารุง ในปี ๒๕๖๗ จ านวน ๓,๓๐๐  
ล้านบาท ส่วนปี  ๒๕๖๘ จ านวน ๓ ,๘๐๐ ล้านบาท น ากลับมาใช้หมุนเวียนภายในกิจการ 
ของโรงพยาบาล เพ่ืออุดหนุนผู้ป่วยยากไร้ จ านวน ๒๖ ล้านบาท และหากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ จ านวน ๒ แห่ง   

- กรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ท่ีมุ่ งเน้นการเรียน การสอน และการวิจัยตามมาตรฐาน 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานรับรองมาตรฐาน  
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการในปีที่ผ่านมา จ านวน ๖๐ เรื่อง อยู่ในระดับ Tier 1  

- กรณีการโอนย้ายผู้ป่วย (Refer) จ านวน ๑๓,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๔ 
และสาเหตุที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๕๔ ล้านบาท โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบ
ผูกพัน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

- กรณีการโอนทรัพย์สินในส่วนบัญชีของสถาบันศึกษาจุฬาภรณ์  แยกออกจากราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ตามพระราชบัญญัติได้ก าหนดให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดเข้าไปเป็นของสถาบันบัณฑิตศึกษา  
จุฬาภรณ ์

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ตัวชี้วัดผลส าเร็จการท างานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จ านวนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม 

เช่น การก าหนดว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรับผิดชอบ 
ในการท างาน รวมทั้งใช้ชีวิตในสังคม เป็นต้น จึงควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมเพ่ือน าไปสู่  
การปฏิบัติที่ถูกต้อง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลการขอสนับสนุนงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี  
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารและข้อมูลรายการการขอรับเงินสนับสนุน

งานวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ย้อนหลังเป็นเวลา ๓ ปี พร้อมกับให้ระบุ
ผลลัพธ์เป็นรายโครงการตามที่ขอรับการสนับสนุน 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม    ๕๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับ

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
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ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงความคืบหน้าในการ

ด าเนินโครงการ Matching Fund ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับงบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ว่ามีการเตรียมการและก าหนดเป้าหมายของโครงการอย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงแนวทางการบริหาร
จัดการโครงการพัฒนากลไกการส่งเสริม SME ผ่านกองทุนรูปแบบใหม่  

- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า เหตุ ท่ีต้องด าเนินการ 
ในการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Table หรือ IO table) ส าหรับ SME 
และมีความแตกต่างกับ IO table ที่ด าเนินการโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติอย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าการขอรับงบประมาณ  
๑๐ ล้านบาท เพ่ือการบริหารจัดการคดีและการบังคับคดี เป็นคดีความตั้งแต่เมื่อใด  

- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอรับงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท  
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME One ID จึงขอสอบถามว่า 
เป็นเพียงการใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมาลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่  

- ขอสอบถามส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า มีแนวทางอย่างไรเพื่อให้
หน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการส่ งเสริม ธุ รกิ จ  SME เข้ ามาอยู่ ใน โครงการหนึ่ งรหั ส  
หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME One ID เพ่ือท างานประสานงานร่วมกับภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service หรือ BDS 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เริ่มตั้งต้นแต่เมื่อใด และเป็นการเปิดโอกาส  
ให้เอกชนเข้ามาให้บริการหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการประเมินความคุ้มค่าและความเชื่อมั่น ผลการติดตามมีวงเงิน 
๑,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีลักษณะซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นหรือไม่ ในโครงการติดตามและการประเมินผล
เป็นรายโครงการที่ด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการถือหุ้น KI ก าไรสะสมประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท มีลักษณะ
ปันผลหรือไม่อย่างไร เมื่อพ้นจากสถานะความเป็น SME เหตุใดยังคงถือหุ้น เพราะเหตุใด 

- ขอทราบแนวทางการถือหุ้น SME ๑ ไอดี ของ Market Place มีการติดตาม ประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบการประเมินผลในระบบ Platform และเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ  SME 
กรณี ในปี ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Matching Fund) จ านวน ๕ ,๐๐๐ ล้านบาท  
ในการช่วยเหลือ SME มากกว่าปี ๒๕๖๗ ซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้ที่  จ านวน ๖๐๐ ราย เฉลี่ยท่ีได้รับ 
การช่วยเหลือรายละ ๘ - ๙ ล้านบาท ต่อราย และมีวิธีการป้องกันหนี้เสียอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดในปี ๒๕๖๘ ไม่ได้ตั้งงบประมาณคงเหลืองบประมาณ จ านวน ๕๔๘  
ล้านบาท และได้รับเงินนอกงบประมาณเพ่ิมเติมจากที่ได้รับ จ านวน ๒๓๐ ล้านบาท เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
อย่างไร 
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- ขอสอบถามว่าเพราะเหตุใดงบประมาณของกองทุนของหน่วยงาน ถึงไม่รวมบริษัทลูกที่เป็น
บริษัทย่อยด้วย แต่เป็นงบการเงินของหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว 

- โครงการ DBS เป็นโครงการใหญ่และมีศักยภาพมาก ดังนั้น เงื่อนไขของผู้ประกอบการ 
ที่จะมาใช้บริการต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานก่อน และท า Co - Payment จึงสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ใช่หรือไม่ และหากมีงบประมาณเพียง ๒๐ ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์
อาจจะยังไม่เพียงพอ เพราะต้องใช้งบประมาณได้มากกว่านี้ แต่หากใช้งบประมาณไม่หมดแสดงว่า 
ผู้ประกอบการยังไม่ทราบถึงข้อมูลนี้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

จ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีการร่วมลงทุนและการให้สินเชื่อ 
กับกลุ่มธุรกิจ ๑๑ กลุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีได้รับ 
การช่วยเหลืออย่างน้อย จ านวน ๖๐๐ ราย ที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติจ านวน 
ผู้ปะกอบการมีจ านวนมากกว่าที่ตั้งเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการประเมินธุรกิจหากมีศักยภาพสามารถ
อนุมัติสินเชื่อได้ทันที 

- กรณีการไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๒ ต่อเนื่อง 
เนื่องจากส านักงบประมาณประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณของวงเงินจ านวนดังกล่าว  พบว่ายังมี
งบประมาณคงเหลือ  

- กรณีการบริหารงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในรูปแบบ
ใหม่โดยใช้รูปแบบกับต่างประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุน ส่งผลให้กลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณกองทุนในรูปแบบใหม่  

- กรณี IO Table ด าเนินการใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของ SME
ที่มีการใช้ดิจิตอลมากขึ้นแบบดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น หรือเกี่ยวกับ Social Network หรือออนไลน์ 
มากขึ้น เพราะฉะนั้น รูปแบบหรือ Supply Chain ของธุรกิจเปลี่ยนไป จึงต้องท าและปรับปรุงข้อมูล 
ทุก ๕ ปี เพื่อให้ฐานของข้อมูลมีความทันสมัย  

- กรณีโครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๐ ล้านบาท ให้กับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปี ๒๕๖๗ รวมงบประมาณ จ านวน ๔๐ ล้านบาท ส าหรับ BDS เพ่ือช่วยเหลืออุดหนุน
ผู้ประกอบการแบ่งออกเปน็ เงินอุดหนุนผู้ประกอบการ จ านวน ๒๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าบริหาร
จัดการ จ้างพนักงาน ค่าประชุม และประชาสัมพันธ์ 

- กรณีของ BDS ด าเนินการผ่านมา ๓ ปี บริการให้กับ SME จ านวน ๒ ,๗๐๐ กว่าราย 
ให้บริการทั้งสิ้น จ านวน ๕๙๕ รายการ ให้ SME เลือกใช้ได้ เช่น สามารแสดงสินค้า ร้านที่ต่างประเทศ 
หรือในประเทศ ค่าจดลิขสิทธิ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวนหลายรูปแบบ การลงทุนกับ SME สามารถ
เบิกจ่ายได้หลังจากที่ออก SME ช าระเงินไปก่อน หรือร่วมอุดหนุนสัดส่วนงบประมาณร้อยละ ๕๐  
ถึง ๘๐ ของเงินทั้งหมดไม่เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย ด าเนินการใช้งบประมาณอุดหนุน SME 
จ านวน ๑๕๑ ล้านบาท ในจ านวน ๒,๙๓๙ ราย จาก ๓,๑๖๐ ราย สามารถช่วยเหลือ ๓,๐๐๐ ราย  
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ในวงเงิน ๑๕๑ ล้านบาท ช่วงในปีที่ผ่านมาควรเพ่ิมประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
SME ทั้งหมดของประเทศ จ านวน ๓.๒ ล้านราย  

- กรณีการประชาสัมพันธ์ยังคงต้องมีอยู่ ซึ่งพบว่าจ านวน SME ที่ลงทะเบียน แต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จในการประมูลเร่งด าเนินการให้ความรู้ในเรื่องของ TOR การเตรียมเอกสารยื่นซอง 
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ให้ เข้าใจเพ่ิมขึ้น เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันหรือการประมูล  
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ SME ได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ได้มากขึ้น 

- กรณีการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเปราะบาง หรือเรื่องของสินค้าเกษตรไม่ซ้ าซ้อน
หรือไปด าเนินการเหมือนกับแผนงานโครงการของหน่วยงานอื่น เช่น การสนับสนุนเงินอุดหนุนมูลนิธิ
พระดาบส พัฒนาผู้ประกอบการประมาณ ๓๐๐ ราย เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพตามวัตถุประสงค์ 
ของมูลนิธิ 

- กรณีการด าเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่ม  SME ที่ประสบปัญหา ประกอบด้วย ๓ กลุ่ม  
กลุ่ มแรก กลุ่ ม ธุรกิจ เงิน ร่วมลงทุน  (Venture Capital) เริ่ มสนั บสนุ นช่ วยเหลือประมาณ ปี  
๒๕๑๘ - ๒๕๑๙ เป็น Smart SME ทีมีศักยภาพสามารถเข้าตลาดและมีโอกาสเติบโต แต่ประสบปัญหา
เหตุการณ์สึนามิ ท าให้ผู้ประกอบการบางรายล้มละลาย ไม่มีทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน  
ในการขอสินเชื่อ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้เข้าถึงแหล่งทุนของกองทุน  Venture Capital ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ ประสบภัยสึนามิ  ซึ่ งบางส่วนประสบความส าเร็จกลับมาประกอบธุรกิจ  
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายจะต้องเข้าตลาดหุ้น แต่การต้องซื้อหุ้นคืนหลังจากที่ SME ได้ประสบความส าเร็จ 
ในธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ที่กลับมาซื้อหุ้นคืน โดยไม่ได้คิดดอกเบี้ย จ านวน ๔๐๐ กว่าล้านบาท  
และในส่วนที่ SME ที่ไม่ประสบความส าเร็จด าเนินการฟ้องคดี พร้อมกับมีโครงการฟื้นฟู SME ให้ธุรกิจ
กลับมาด าเนินการได้และสามารถชดใช้คืน ให้คุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน หรือแนวทางการ 
พักช าระหนี้เช่นเดียวกับเกษตรกร 

- กรณี SME One ID เป็นระบบที่ขึ้นทะเบยีนของ SME พัฒนาขึ้นเป็นปีที่สอง เพื่อยืนยันตัวตน
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบไทยไอดแีละระบบอื่น ๆ เข้าด้วยกัน คาดว่าในปี ๒๕๖๘ จ านวนผู้ลงทะเบียนจะมี
จ านวน ๓.๒ ล้านราย  

- กรณี เป็นมาตรการกระตุ้นให้  SME มีตลาดรองรับส าหรับสินค้ากรีนของ SME ต่อไป  
ซึ่งเป็นกระแสของตลาดโลกที่ต้องการสินค้ารักษ์โลก  

- กรณีการเป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการและตามแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย
ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ฉบับใหม่ของพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณสามารถเป็นเจ้าภาพแผนบูรณาการได้  สอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SME  
และลดปัญหาการซ้ าซ้อนของงบประมาณท าให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

- กรณีออนไลน์ Marketplace ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นของ SME Connect เปิดให้บริการ
โพสต์สินค้าขายบนมาร์เก็ตเพลสให้สมาชิกใช้ Application Matching ระหว่างกัน 

- กรณีสินค้าทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ว่า SME ไทยมีศักยภาพมีสินค้า 
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานจ านวนมาก สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่เข้าไม่ถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ศูนย์การแพทย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าที่อยูใ่นกลุ่มเสื้อผ้า อุปกรณ์ รถเข็น และเตียงผู้ป่วย  
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- กรณีการถือหุ้นของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน เอ็มเจ็ท มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ ๕๑  
และอีกร้อยละ ๔๙ ถือหุ้นโดยกองทัพอากาศ เนื่องจาก มีศักยภาพทางด้านการซ่อมเครื่องบิน
ภายในประเทศสามารถซ่อมได้ทุกรุ่น เช่น สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินเวียดเจ็ท 

- เนื่องจากงบประมาณของหน่วยงานด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งหน่วยงานเป็นวิสาหกิจประเภท ๓ การรับรายได้จากหน่วยงานอื่น 
เช่น บริษัทลูกจะไม่สามารถน ารายได้หรือผลก าไรขาดทุนมาเกี่ยวข้องได้ แต่หน่วยงานได้จัดส่งบุคลากร
ไปเป็นกรรมการบริหารของบริษัทลูก เพราะมีโควตาในฐานะผู้ถือหุ้นเข้าไปก ากับและติดตามอยู่  
โดยจะมีการรายงานผลมาที่หน่วยงาน ส่วนรายละเอียดงบประมาณขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  
โดยเมื่อ ๓ - ๔ ปีที่ผ่านมา มีการปล่อยเงินกู้ให้กับ SME Bank ซึ่งธนาคารจะมีการน างบประมาณ 
ไปปล่อยกู้ต่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งต่ ากว่าอั ตราดอกเบี้ยปกติ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยงบประมาณที่ผู้ประกอบการใช้รวมทั้งดอกเบี้ยจะกลับเข้าไปยังกองทุน
ของหน่วยงาน ส่วนหนี้เสียหน่วยงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการทางกฎหมายหรือทางคดีต่อไป 
เพราะเงินหลวงไม่สามารถยกหนี้หรือผัดหนี้ได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ โดยรายละเอียดทั้งหมด 
จะจัดส่งเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- บทบาทในอดีตของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าหน้าที่เป็นหน่วย

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พร้อมกับผลิตรายงานเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้าไปท างานด้านการส่งเสริม
ให้กับผู้ประกอบการเอกชน แต่ปัจจุบันส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก าลังเข้า
ไปท างานด้านส่งเสริมการประกอบการเอง ท าให้เกิดความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น จึงควรทบทวน
บทบาทเพื่อให้มีหน้าที่ที่เหมาะสม 

- การตั้งเป้าหมายให้มีผู้ประกอบการมาร่วมโครงการหนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ หรือ SME 
One ID ปีละ ๑ แสนราย อาจท าให้ใช้เวลามากกว่า ๑๐ ปี เพ่ือให้ผู้ประกอบการทั้งหมดเข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME ประมาณ ๓ ล้านราย ดังนั้น ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควรต้องเร่งหาแนวทางเพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโครงการ
ดังกล่าวให้มากที่สุดต่อไป 

- เนื่องจากหน่วยงานมี Platform การอบรมเหมือนกับหน่วยงานอื่น ตั้งแต่การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้หลายหน่วยงานจัดท าหลักสูตรอบรมทางออนไลน์ จนท าให้มี 
Platform จ านวนมากจากหลายหน่วยงาน หน่วยงานควรมีการจ ากัด Platform ไม่ให้มีมากกว่านี้ หาก
มีหน่วยงานใดต้องการจัดท าหลักสูตรอบรม ควรจัดท าบน Platform ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว  
เพื่อประหยัดงบประมาณ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับการสนับสนุน

ผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมกับให้ระบุว่าได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ไปให้กับกลุ่มผู้ประกอบการใดบ้าง 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ SME (SME Green Procurement) 
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- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. การด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service 

หรือ BDS โดยให้ระบุข้อมูลผู้ใช้บริการ และผลลัพธ์จากการด าเนินการโครงการดังกล่าว ย้อนหลังเป็น
เวลา ๓ ปี  

๒. ผลลัพธ์การด าเนินโครงการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)  
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ระหว่างปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

ทั้งนี้ การจัดท าเอกสารขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่ามีรายการใดบ้าง หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
และมีผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติมกรณีที่หน่วยงานปล่อยกู้ 
ตามโครงการฟ้ืนฟูผู้ประกอบการรายย่อยหลายพันล้านบาท และได้ด าเนินการหลายรอบแล้ว  
จึงขอทราบว่าหน่วยงานปล่อยกู้ ไปจ านวนเท่าใด มีหนี้ เสียจ านวนเท่าใด เพราะงบประมาณ  
จ านวน ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานจะน าไปด าเนินการบังคับคดี นอกจากนี้  ขอเอกสารรายละเอียด 
ที่เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ DBS รวมทั้งขอเอกสารข้อมูลงบการเงินของ TIA  

 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ๑๔๑,๗๖๒,๕๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีแนวทางการท างานด้านซอฟต์พาวเวอร์เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไร 
- ขอสอบถามว่าหลักสูตรการให้ความรู้ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้นั้น เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มี
ความน่าเชื่อถือหรือไม่ 

- หลักสูตรการอบรมและให้ความรู้ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่  
จะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จึงขอสอบถามว่าในอนาคตจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกพ้ืนที่
หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับ  
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือไม่ 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ประเมินระบบ E - Learning ของตนเองอย่างไร 
โดยขอให้ระบุข้อดีและข้อเสีย 

- ขอสอบถามความคิดเห็นของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่า ถ้าเปลี่ยนระบบ  
การเข้าถึงการอบรมมาเป็นรูปแบบการให้คูปองส าหรับ Up Skill - Re Skill เหมือนในต่างประเทศ  
จะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๗ ประมาณ 
ร้อยละ ๑๐ คือ ๔.๑๓ แต่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานลดลงจากปี ๒๕๖๗ จาก จ านวน ๒๓๐ 
อาชีพ ลดลงเหลือ จ านวน ๒๒๐ อาชีพ ขอทราบแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดอย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดเป้าหมายของการช่วยฝึกอบรม ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์  
จ านวน ๑๑ สาขา ครอบคลุม ๒๒๐ อาชีพหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเครื่องยนต์สันดาป 
ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ว่ามีการก าหนดมาตรฐานอย่างไร  
ให้ครอบคลุมเยาวชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพก าลังแรงงาน  
ให้เป็นที่ยอมรับ ตัวชี้วัดมาตรฐานอาชีพที่วางเป้าหมาย ปีละประมาณ ๕ อาชีพ อย่างไร 

- ขอสอบถามว่าระบบของหน่วยงานจะเชื่อมโยงกับ Credit Bank ของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือเป็นของหน่วยงานเอง และขอสอบถามว่าหากรัฐไทยจะมีระบบ  
E - Learning Platform เพียงระบบเดียว เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ระบบของหน่วยงานเพียง ๑ ระบบ
เท่านั้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมาร่วมกันใช้ในระบบเดียวกัน ทั้งนี้  ขอให้หน่วยงานลองโน้มน้าว
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ว่าเพราะเหตุใดจึงควรเลือกระบบของหน่วยงานเท่านั้น 

- ขอสอบถามเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานมีการฝึกอบรมอาชีพติดตั้ งซ่อมบ ารุง 
ยานยนต์ไฟฟ้า หน่วยงานจะมีประกาศนียบัตรให้หลังจากผ่านการอบรมใช่หรือไม่ และหน่วยงาน  
จะมีการประสานสมาคมหรือสมาพันธ์หรือภาคเอกชนให้ แต่หากมีผู้ประกอบการสนใจ ผู้ประกอบการ
จะไปด าเนินการต่อเองใช่หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องการทราบถึงบทบาทของหน่วยงานในกระบวนการนี้ 

- ขอสอบถามว่าโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานจะให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาทักษะ  
ซึ่งจะซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานหรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานควรย้ายไปสังกัดกระทรวง
แรงงานหรือไม่ นอกจากนี้ ในรายละเอียดของโครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล  
และปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๐ ราย ใช้งบประมาณไปแล้ว ๓๗.๔ ล้านบาท  
แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖ ล้านบาท  
แต่มีเป้าหมายที่จะอบรม จ านวน ๔๕๐ คน เพราะเหตุใดหน่วยงานถึงมั่นใจว่าจะสามารถด าเนินการได้
ทั้งที่งบประมาณน้อยลงแต่เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมมากขึ้น  

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยให้อธิบายว่าค่าพัฒนามาตรฐานอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ หน่วยงาน 
มีการพัฒนาเป็นกระบวนการอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ลดลง เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้น 

เป็นงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้งบประมาณมาใหม่จากแผนบูรณาการ 
๓ แผน แผนงานบูรณาการ EEC แผนงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการ 
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังพลในอุตสาหกรรม Soft Power จะเห็นว่างบประมาณที่เพ่ิมมานั้น  
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์โดยตรงของ ๒๒๐ อาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานมีเป้าหมายตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
อยู่ที่ ๒๓๐ อาชีพ แต่หน่วยงานคาดว่าจะด าเนินการได้มากกว่านั้น คือ ๓๐๐ อาชีพ ส่วนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก าหนดไว้ ในแผนระยะ ๕ ปี 
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ของหน่วยงาน โดยน ามาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๒๒๐ อาชีพ แต่มาตรฐานอาชีพต้องมี 
การทบทวนอยู่ทุกปีหลังจากประเมินและทดสอบแล้ว ซึ่งท าให้มีอาชีพที่ต้องน าออกไป แต่ในปัจจุบัน  
ยังไม่มีการน าอาชีพใดออกไปจากการประเมิน  

- ส่วนในเรื่อง Soft Power ด้านอาหาร หน่วยงานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านนี้ และมีส่วน
ร่วมในคณะอนุกรรมการด้านอาหารซึ่งมีเชฟชุมพลเป็นประธาน และได้มีการพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งเป็นหลักสูตร E - training ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว และประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ 
ทางออนไลน์ได้อยู่แล้วในการเป็นเชฟ แต่การที่จะเป็นเชฟดังได้ต้องมีการพัฒนาประสบการณ์  
ไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะอันสั้น แต่หน่วยงานได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบอาหาร 
ให้มีมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณนี้ให้ได้ ๖,๐๐๐ คน และหน่วยงานจะมีการรับรอง
สมรรถนะของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วย  

นอกจากนี้  หน่ วยงานยังได้ด าเนินการในพ้ืนที่ อื่นด้วยนอกเหนือจากพ้ืนที่ ใกล้ เคียง 
ของหน่วยงานเพ่ือให้มีการรับรองสมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาหาร  ซึ่งได้มีการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบกับเชฟตามสมาคมต่าง ๆ ซึ่ง ๑ ในนั้น คือ เชฟชุมพล โดยได้ลงพ้ืนที่ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ  
เช่น เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต บุรีรัมย์ และราชบุรี เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่สนใจการเป็นเชฟต้องมีสมรรถนะ 
ในเรื่องใดบ้าง สามารถเข้ามาเรียนรู้กับหน่วยงานได้ ผ่านระบบ E - Training  

- ทุกหลักสูตรของหน่วยงานใน E- Training มาจากมาตรฐานอาชีพ ซึ่งมาตรฐานอาชีพมาจาก 
ผู้ที่อยู่ในอาชีพนั้น เป็นผู้ก าหนดสมรรถนะขึ้นมา ซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาร่วมกันในการก าหนด
มาตรฐานอาชีพ ซึ่งอาชีพการดูแลเด็กเป็นหนึ่งในอาชีพ โดยมีนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาดูแลในเรื่องนี้ 
(คุณหมอเดล) ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินตนเองในเบื้องต้นว่าประชาชนที่สนใจจะมีสมรรถนะที่เหมาะสม
ตามที่ก าหนดหรือไม่ โดยหากต้องการเข้ามาประเมิน ประชาชนสามารถเข้ามารับการสอบได้  
โดยมีเจ้าหน้าที่ในอาชีพนั้นพิจารณาว่าผู้เข้าสอบสามารถผ่านการสอบหรือไม่ 

- ส่วนค าถามในเรื่องของข้อดีและข้อเสียของระบบ E - Learning และ E- Training รวมทั้ง  
E - Coupon ของหน่วยงาน หน่วยงานขอชี้แจงว่า ข้อดี คือ ระบบเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ต้องการแรงงาน (Demand) นั้น เป็นผู้ก าหนดจนกลายมาเป็นแนวทาง 
ในการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนั้น และสามารถเข้ามาเรียนรู้ท าแบบทดสอบก่อนได้ 
และเมื่ออบรมจบแล้วมีประกาศนียบตัรให้ดว้ย ซึ่งการเรียนรูจ้ะมีการเก็บสะสมและมีการเชื่อมโยงข้อมูล
กันหมด ทั้งนี้  เรื่องของระบบนั้นมีอาชีพที่ด าเนินการอยู่ ๗๐๐ อาชีพ แต่เนื่องด้วยงบประมาณ 
ที่จ ากัด ท าให้มีอาชีพอยู่เพียง ๒๐๐ อาชีพเท่านั้น ที่ผู้ประกอบการขอเข้าใช้งาน  

- ส่วนในระบบ E - Coupon เป็นการให้เครดิตในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง  
โดยให้ความส าคัญกับการ Reskill กับ Upskill เท่านั้น ซึ่งมีสองส่วน คือ ชุดฝึกหรือหลักสูตร 
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของหน่วยงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ซึ่งระบบนี้ประชาชนสามารถเข้ามาขอรับบริการได้ แต่ข้อดี คือ สามารถแบ่งกลุ่ม 
ได้ว่าหลักสูตรนี้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้อบรมใดหรือมีการวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานจะให้ 
E – Coupon ให้ประชาชนเข้ามาทดสอบได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด 
หรือแม้แต่การทดสอบหรือประเมินต่าง ๆ จะใช้ผ่านระบบ E - Coupon ได้ 

- ส่วนเรื่องการติดตามและประเมินผลของแต่ละโครงการ หน่วยงานจะด าเนินการเพ่ือรองรับ  
ค่าเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละโครงการ แต่โครงการ จ านวน ๑.๗ ล้านบาท ในเรื่องของความคุ้มค่า
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และความพึงพอใจของผู้ เข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นในเรื่องของภาพรวมของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กับประชาชน เช่น เรื่องประโยชน์ที่ได้การรับรองสมรรถนะ ได้การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น  
หรือเรื่องการบริการของระบบไอทีที่ให้บริการอยู่เป็นการวัดค่าจากความพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังมีการ
วิจัยเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยหน่วยงานได้ด าเนินการมาตลอดทุกปี 

- ส่วนในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดตามแผน ๑๓ ที่ได้ก าหนด
ขึ้นมา เช่น เรื่องชีวภาพหุ่นยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมดิจิทัล นิเวศอุตสาหกรรม  
เรื่องยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น หน่วยงานจะใช้สมาคมที่ เกี่ยวข้องมาเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน  
ซึ่งมีจ านวนมาก และได้รับการยอมรับใน บริษัท EV เพราะมีบริษัทใหญ่มาเป็นเครือข่ายของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ EEC (จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และปริมณฑล) และหน่วยงานยังมี
การด าเนินงานร่วมกับสถาบันไฟฟ้าด้วย ส่วนเรื่องการติดตั้งซ่อมบ ารุงสถานีไฟฟ้าเพื่อให้การด าเนินงาน
กว้างขว้างครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ 

- ส่วนในเรื่องมาตรฐานอาชีพหน่วยงานไม่ได้พิจารณาขึ้นเอง แต่มีคณะท างานและผู้แทน  
จากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันด าเนินงาน ดังนั้น จากแนวคิดที่หน่วยงานจะให้มี ๕ อาชีพใหม่ 
และมีอาชีพสากลขึ้นมา หน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐานอาชีพ โดยมีนโยบายจากภาครัฐ งานวิจัย 
หรือแผน ๑๓ ที่รัฐบาลก าหนดให้ และมีการรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย ซึ่งมีการเชิญสมาคม
สมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องมาให้ความคิดเห็น และชี้เป้าความต้องการขององค์กรเหล่านั้นว่าต้องการให้พัฒนา
อาชีพใด เช่น อาชีพเกี่ยวกับ เอไอ หรืออาชีพในกลุ่ม PCB ซึ่งก าลังจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
ในหลายอุตสาหกรรม 

- หน่วยงานจะมีการอบรมโดยการเชิญวิทยากรมาอบรมผ่านสื่อออนไลน์ แต่ในเรื่องค่าแรง  
ขั้นต่ าเป็นเรื่องของคณะกรรมการค่าจ้างเป็นผู้ก าหนด โดยหน่วยงานได้ผลักดันในประเด็นนี้อยู่  
ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ค านึงแต่เพียงมาตรฐานฝีมือแรงงานของชาติเท่านั้น แต่ต้องค านึงมาตรฐานอาชีพ  
ของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพด้วย เพราะกฎหมายของหน่วยงานพ่ึงมีผลประกาศใช้ภายหลัง  
ท าให้คณะกรรมการค่าจ้างไม่ได้น ามาตรฐานอาชีพของหน่วยงานมาก าหนดค่าแรงขั้นต่ า อย่างไรก็ตาม 
กลไกตลาด ผู้ประกอบการพร้อมจะจ่ายค่าแรงมากอยู่แล้วหากแรงงานมีฝีมือ 

- หน่วยงานมีระบบของหน่วยงานเอง เรียกว่า Competency Credit Bank โดยผู้ที่ผ่าน 
การประเมินสมรรถนะจะมีการเก็บสถานะของผู้ประเมินไว้ได้และสามารถ เชื่อมโยงกับระบบอื่น  
และเชื่อมโยงกับไปยังระบบภาคการศึกษาในระบบได้ โดยอาจเทียบโอนท าให้ใช้เวลาการศึกษา  
ในสถาบันศึกษาลดลง เหลือ ๑ - ๒ ปี เพื่อให้ได้รับปริญญาตรีได้  

- ในกรณีของ Platform การเรียนรู้ ในความเป็นจริงสามารถเชื่อมโยงกันได้ ในระบบ 
ของหน่วยงานอื่นได้ แต่ต้องมีความชัดเจนว่าการเรียนรู้นั้นน าไปสู่เรื่องใด ดังนั้น ทุกหน่วยงานสามารถ
จัดท าหลักสูตรออนไลน์ E - Learning ของแต่ละหน่วยงานเองได้แล้วน ามาเชื่อมโยงกันในลักษณะจุด
บริการเดียว (One Stop Service) ได้ 

- เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า หน่วยงานสามารถออกหนังสือรับรองคุณวุฒิรับรองสมรรถนะ 
เพียงหน่วยงานเดียวในประเทศเท่านั้นให้กับบุคคล   

- .ในเรื่องของ Old Force หน่วยงานไม่ได้เป็นหน่วยงานรับงบประมาณในส่วนนี้ หน่วยงาน 
จะมีการเชื่ อมโยงข้อมู ลหลักสูตรไปอยู่ ใน  ๑๑  อุตสาหกรรม ๖๓ หลักสูตร เชื่ อม โยงกัน  
แต่การลงทะเบียนจะมีการเชื่อมโยงกันกับ Old Force และ Portfolio ใน EWE ได้ 
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- กรณีการด าเนินงานซ้ าซ้อนกับกระทรวงแรงงานหรือไม่ ในความเป็นจริงกระทรวงแรงงาน
ด าเนินงานมากกว่าหน่วยงานอีก แต่ที่คล้ายกัน คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหน้าที่มีความแตกต่าง
กันแต่ส่งเสริมกัน ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ความส าคัญกับการอบรมหลักสูตร โดยให้ความส าคัญ
กับช่างไฟฟ้าในอาคาร เพ่ือประกอบอาชีพไม่ให้ผิดกฎหมาย ซึ่งมีค่าปรับหากประกอบอาชีพ 
โดยไม่จบหลักสูตร และหน่วยงานนี้จะมีการทดสอบแรงงานเพียง ๕ - ๖ อาชีพเท่านั้น ส่วนการ
ด าเนินการนอกเหนือจากนี้เป็นการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน แต่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการรับรองและจัดอบรมตามมาตรฐานอาชีพที่หน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้น  

- ส่วนในเรื่องของดิจิทัล  AI หน่วยงานด าเนินงานกับอุตสาหกรรมเป้าหมายมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการแล้ว ๑๕๐ คน  
แต่เนื่องจากมีความเข้าใจมากขึ้นและมีผู้ผ่านการอบรม และสถานประกอบการส่งคนมาอบรมมากขึ้น 
ดังนั้น แม้ว่างบประมาณจะลดลง แต่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายได้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลเด็ก 

ให้มีมาตรฐาน เพราะบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการพัฒนาเดก็จะมสี่วนส าคัญอย่างมากในการ
สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับประเทศในระยะยาว 

- เนื่องจากหน่วยงานมี Platform การอบรมเหมือนกบัหน่วยงานอื่น จากการระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้หลายหน่วยงานจัดท าหลักสูตรอบรมทางออนไลน์ จนท าให้มี Platform 
จ านวนมาก จึงควรมีการจ ากัด Platform ไม่ให้มีมากกว่านี้ หากมีหน่วยงานใดต้องการท าหลักสูตร
อบรมควรจัดท าบน Platform ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เพ่ือประหยัดงบประมาณ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุที่ตัวชี้วัด

จ านวนอาชีพที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะก าลังคน ปี ๒๕๖๘ ลดลงเหลือ ๒๒๐ อาชีพ 
จากเดิม ๒๓๐ อาชีพ พร้อมกันนี้ให้ระบุด้วยว่าจ านวน๒๓๐ อาชีพนั้นมีอาชีพใดบ้าง 

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เป้าหมาย จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท พร้อมหลักเกณฑ์ 
การประเมินอย่างไร 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยให้อธิบายว่า ค่าพัฒนามาตรฐานอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
แรงงานให้เป็นที่ยอมรับ หน่วยงานมีการพัฒนาเป็นกระบวนการอย่างไร 

 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ๕๕๖,๘๗๔,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
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ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีภารกิจและหน้าที่  

ทับซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐอื่ นที่ มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการบริหารจัดการที่ ดิน  และที่ ผ่ านมา 
ได้เคยประสานงานท างานร่วมกันหรือไม่ 

- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
อาชีพ จึงขอสอบถามว่าเป็นหน้าที่ที่ซ้ าซ้อนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือไม่ 

- งานด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
ได้ด าเนินการในเรื่องใดบ้าง โดยไม่ให้ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีโครงการบริหารจัดการที่ดิน  
อย่างยั่ งยืนงบประมาณ ๔๗๐ ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีกระบวนการในการได้มาซึ่ งที่ดิน  
และจะมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนอย่างไร 

- ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณ ๔๘๒ ล้านบาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกระจายการถือครองที่ดิน ๑๕ ปี จึงขอสอบถามว่า
โครงการดังกล่าวมคีวามคืบหน้าอย่างไร เนื่องจากพบว่าเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง ๙ ล้านบาทเท่านั้น 

- การด าเนิน เช่าถือที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
เพ่ือให้กับเกษตรกร ขอสอบถามว่าได้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบว่าประชาชนที่ได้รับที่ดินดังกล่าว  
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพในที่ดินท ากินดังกล่าวหรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 
ตั้งค าของบประมาณรายการอุดหนุน จ านวน ๑๕,๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๖ มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนโครงการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นโฉนดทีดิน 
เพ่ือการเกษตร สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันตัวผู้ต้องหา และด าเนินการตั้งงบประมาณ  
เพื่อด าเนินการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การด าเนินงานของหน่วยงาน แตกต่างจากคณะกรรมการที่ ดินแห่ งชาติอย่างไร  

ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการจัดการที่ดินของประเทศและเสนอให้
คณะรัฐมนตรีด าเนินการแก้ไขปัญหา แต่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมาย  
ของหน่วยงานมาตรา ๑๐ และที่หน่วยงานไม่น าที่ราชพัสดุหรือที่ดินของหน่วยงานอื่น ๆ มาด าเนินการ 
เพราะหน่วยงานมีหน้าที่กระจายที่ดินของรัฐอย่างยั่งยืน และมีแผนการด าเนินการเฉพาะที่ดิน  
ของเอกชนเท่านั้น เพราะที่ดินของรัฐมีกฎหมายให้อ านาจหน่วยงานนั้น  ๆ ก ากับดูแลหรือเป็นผู้ดูแล 
อยู่แล้ว แต่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ หากมีกฎหมายมารองรับหรือเจ้าของที่ดินอนุญาต  
ให้หน่วยงานด าเนินการ 

นอกจากนี้ เรื่องของการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือการเกษตรจะซ้ าซ้อนกับหน่วยงานหรือไม่ 
ขอชี้แจงว่า ไม่ซ้ าซ้อนเพราะการช่วยเหลือเกษตรกรของหน่วยงานเป็นไปตามอ านาจหน้า ท่ี 
ของหน่วยงานซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐอีกทางหนึ่ง 
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- การคัดเลือกพื้นที่ วัตถุประสงค์เหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน และการคัดเลือกคนของโครงการ 
บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีภารกิจในการกระจายการถือครองที่ดิน 
อยา่งยั่งยืนทั้งที่ดินของรัฐหรือเอกชน และหน่วยงานมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน  

ทั้ งนี้  เมื่ อ เกษตรกรยื่นค าร้องขอความช่วยเหลือผ่ านหลายช่องทางของหน่วยงาน  
จะมีหลักเกณฑ์ คือ เกษตรกรจะจัดตั้งกลุ่มเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนมีระเบียบ ข้อบังคับ และหากมีความ
ต้องการที่ดินสามารถเสนอผ่านตามขั้นตอนของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีฝ่ายวิเคราะห์ สังเคราะห์  
ที่ดินที่จะจัดซื้อและมีส่วนรว่มกับประชาชนตั้งแตว่างแผนรว่มกบัเกษตรกรในการออกแบบผังแปลงที่ดิน 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจ้างบริษัทประเมินราคาที่ดินที่ซื้อขาย
และมีคณะกรรมการประเมินที่ดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ว่ามีการประเมินที่ดินถูกต้องหรือไม่  
มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้มีผู้มีคุณวุฒิมากลั่นกรองที่ดิน เป็นต้น จนถึงขั้นให้ชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ โดยวิธีการเช่าที่ดินเพ่ือให้ เกษตรกรตั้งตัวได้ และมีการติดตามประเมินผล โดยในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๘ เกษตรกรมีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ และเกษตรกรท าสัญญาเช่าซือ้ไดแ้ล้วจากเดิมที่ใช้วิธกีารเช่า
เท่านั้น 

- หน่วยงานมีระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรจากหลักฐานต่าง ๆ 
- ความคืบหน้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนงาน โดยการจัดท า 

Action Plan มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกลางเดือนนี้จะให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณา  
เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จหน่วยงานจะอนุมัติและด าเนินการจะซื้อจะขาย ซึ่งด าเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
แผนงาน ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานจะน างบประมาณไปด าเนินการ  
เช่น กระจายการถือครองที่ดินงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน ด าเนินการจัดการเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาที่ดิน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ด้วยงบประมาณที่จ ากัด หน่วยงานจึงมีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่จ ากัด 
เกษตรกรหากพึงพาหน่วยงานอื่นไม่ได้ต้องไปกู้นอกระบบ แต่หน่วยงานสามารถให้การช่วยเหลือได้ 

- ส่วนในเรื่องของ ERP คือ ระบบการพัฒนาบริหารจัดการของหน่วยงาน ส่วน GFMIS  
เป็นระบบของกรมบัญชกีลางในการบรหิารติดตามเบกิจ่ายของงบประมาณทั้งประเทศ ส่วนรายละเอียด
ของระบบ ERP หน่วยงานขอจัดส่งเอกสารให้อีกครั้ง 

- ส่วนในเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานกับนโยบายแปลงโฉนดที่ดิน ส .ป.ก. เพ่ือให้
เกษตรกรมากู้ค้ าประกันนั้นหน่วยงานไม่เกี่ยวข้อง แต่หากมีนโยบายจากคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
ด าเนินการ หน่วยงานยินดีที่จะด าเนินการ เพ่ือให้เกษตรกรมีทุนหรือมีสินเชื่ อเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้ 
 - หน่วยงานมีโครงการใหม่ที่จะน าทรัพย์ที่ค้างขายทอดตลาดเกิน ๑๐ ปี ซึ่งจะน าที่ดินประเภท
นี้มากระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนซึ่งต้นทุนต่ า และมีการน าร่อง ๒ พ้ืนที่ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายละเอียดและเหตุผลของการลงทุนในโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

สารสนเทศและระบบศูนย์ข้อมูลกลาง หรือ ERP: Enterprise Resource Planning  โดยให้ระบุข้อมูล
เปรียบเทียบกับระบบ GFMIS  

๒. การนิยามความหมายค าว่า Non-Performing Loan และ  Performing Loan ในบริบท 
ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมกันนี้ให้ระบุว่า  

๓. ปีที่ผ่านมาจ านวน  Non-Performing Loan และ Performing Loan เท่าใด ทั้งจ านวนเงิน
และจ านวนผู้เป็นหนี้ 

- นางสาวธัญธารีย์  สันตพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่แปด ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. แนวทางการบริหารจัดการธนาคารที่ดินเพ่ือกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหา  

ให้เกษตรกรและผู้ยากจนแบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงได้อย่างไร  
๒. แนวทางการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักเกณฑ์หรือการเข้าถึงโครงการอย่างไรบ้าง 
๓. รายละเอียดโครงการบูรณาการที่ดินประเภททรัพย์ค้างขายทอดตลาด และหลักเกณฑ์  

การเข้าถึงอย่างไร และหลังจากที่ได้จัดสรรที่ดินให้กับประชาชนมีระบบติดตามประเมินผลหรือไม่  
มีผลสัมฤทธิ์อย่างไร  

-  นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอทราบ
รายละเอียดโครงการการกระจายการถือครองที่ดิน การจัดหาพัฒนาที่ดินและอบรมใช้งบประมาณ 
๔๘๒.๕๓๒๖ ล้านบาท ครอบคลุม ๗๑๔ ครอบครัว ได้จ านวน ๒ ,๐๐๐ กว่าไร่ ต่อครอบครัว  
และผลการด าเนินงาน และขอทราบเหตุผลการบริหารงบประมาณ จ านวน ๔๐๐ กว่าล้านบาท 

- นายวิชัย  สุดสวาท โฆษกกรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินของประชาชน
อย่างเป็นธรรม เช่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือหมดสัมปทานจากหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เช่น โรงงานต่าง ๆ 
หน่วยงานมีแนวทางหรือแนวคิดในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างไร กรณีประชาชนถือครองที่  
ของรัฐมานาน หน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือไม่ และในเรื่องพ้ืนที่ด าเนินโครงการ
บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในพ้ืนที่ภาคใต้ มีอยู่ที่เดียว คือ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน ๕๓ ไร่ ๔๐ ครัวเรือน ใช้งบประมาณประมาณ ๒๐ ล้านบาทเศษ  
จึงขอสอบถามว่าหน่วยงานมีแนวทางหรือโครงการจัดสรรในรูปแบบใด มีการบริหารจัดการ 
ในรูปแบบใด และตั้งหลักในเรื่องของโครงการในรูปแบบใด 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงานจะจัดซื้อ
ที่ดินเป็นอย่างไร 
 - นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอให้น าส่งเอกสารที่หน่วยงานใช้ประกอบการตอบ
ชี้แจงที่ได้น าเสนอต่อกรรมาธิการ 
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ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)๔๕๓,๒๒๘,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามการประเมินสถานการณ์ก่อนและหลังโควิด มีการเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด 
- สอบถามกรณีการสร้างอาคารถนนราชด าเนิน เกิดปัญหาใด เหตุใดสถานที่ก่อสร้างกับการได้

งบประมาณก่อสร้างไมไ่ดร้ับพร้อมกัน และขอทราบแผนอนาคตกระจายไปตามเมืองต่าง ๆ เพื่อกระจาย
ความเจริญไปตามภูมิภาค 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการ “Talent Everywhere” ในการด าเนินโครงการเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร และขอทราบเหตุผลที่คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการด้านดนตรี และมีการเชื่อมโยงกับ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
 ในในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบกรณีเรื่องเงินอุดหนุนค่าเช่าทรัพย์สินที่เป็นรายการงบผูกพัน ๓๒ ปี จะมีผลในการตั้ง
งบประมาณในครั้งต่อไปหรือไม่ และมีรายละเอียดค่าเช่ารายการใด และค่าเช่าทรัพย์สิน ๑๓ ล้านบาท 
เป็นทรัพย์สินรายการใด 

- กรณีอุทยานการเรียนรู้ TK Park พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือโครงการสนามเด็กเล่นที่มีการให้
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ขอทราบว่างบลงทุนแต่ละโครงการใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด และมีผู้
ให้บริการจ านวนเท่าใด และควรมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ท้องถิ่นหรือไม่ งบประมาณเท่าใดต่อปี  
และต้องใช้ระยะเวลากี่ปี 

- หน่วยงานมีแนวทางในการขยายศูนย์การเรียนรู้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว 
- โครงการมหานครแห่งการเรียนรู้ จ านวน ๑๐ ล้านบาท ขอทราบว่าความส าเร็จของโครงการ

มากน้อยเพียงใด ติดตามและประเมินผลเป็นอย่างไร มีตัวชี้วัดส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
- ขอทราบความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ มีการเตรียมการอย่างไร 
- ขอทราบว่าในค่าใช้จ่ายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์หนังสือ ๖๙ ล้านบาท เป้าหมายใหญ่ 

จะน าไปสู่การส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทยอย่างไร และในโครงการยกระดับคุณภาพประชาชน 
ห้องสมุดประชาชนที่หน่วยงานอยากให้เป็นคืออย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ป ระ เด็ น โครงการศู นย์การ เรี ยน รู้ แห่ งชาติ  OKMD: National Knowledge Center  

ความแตกต่างของสถานการณ์ก่อน - หลัง การแพร่ระบาดของโควิด ชี้แจงว่า ความนิยมของการใช้หรือ
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในช่องทางดิจิทัล Platform ต่าง ๆ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เช่น 
การใช้บริการยืม - คืน หนังสือ มีการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และเมื่อช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๖ จ านวนการใช้บริการยืม - คืน ที่เคาเตอร์และระบบออนไลน์ มีจ านวนใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การใช้
บริการผ่านระบบออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น นอกจากการแพร่ระบาดของโควิด ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
เทคโนโลยีกับ Platform ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
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- ประเด็นงบประมาณโครงการ National Knowledge Center (NKC) ที่ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างก่อนค่าเช่า ชี้แจงว่า หน่วยงานได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยเสนอ
ขอค่าเช่าด้วย แต่คณะรัฐมนตรีได้ให้ค าแนะน าว่าให้ ๓ หน่วยงานตกลงกัน คือ ส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ ส านักงบประมาณ และ OKMD เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติโครงการเรื่องค่าก่อสร้าง 
หน่วยงานได้มีการประชุมหารือระหว่าง ๓ หน่วยงาน และเมื่อหลังการเลือกตั้ง ได้มีมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องค่าเช่า ดังนั้น ค่าก่อสร้างจึงเริ่มตน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และค่าเช่าเริ่มต้นในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัจจุบันการด าเนินงานอยู่ระหว่างการขุดค้นทางโบราณคดี โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นที่ปรึกษา 

- ประเด็นค่าเช่าระยะเวลา ๓๓ ปี ชี้แจงว่า สามารถท าได้โดยผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 

- ประเด็นค่าเช่า ๑๓ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นค่าเช่าของส านักงานปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการย้าย
ส านักงานของ OKMD และ TK Park ไปที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ถนนราชด าเนิน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

- ประเด็นการกระจุกตัวของศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ซึ่งปัจจุบันคือ 
TK Park และมิวเซียมสยาม ส่วนการขยายตัวไปยังต่างจังหวัด หน่วยงานใช้แนวทางการประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงทุนเรื่องสถานที่ และ  TK Park 
หรือมิวเซียมสยาม เป็นผู้ลงทุนด้านวิชาการ การออกแบบ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ การกระจายตัว 
ในต่างจังหวัดนั้น มิได้มีการรวมอยู่เพียงในเมืองหลัก แต่มีการกระจายไปยังเมืองรองต่าง ๆ ด้วย เช่น 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี ศรีสะเกษ สมุทรสาคร ร้อยเอ็ด 

- ประเด็นรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ที่กระจายอยู่ในต่างจังหวัด หน่วยงานขอส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นการขยายศูนย์การเรียนรู้ไปทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าต้องใช้งบประมาณ ประมาณ 

๘,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคลที่ท างานด้านเครือข่ายและข้อมูล หาก
ต้องการขยายศูนย์การเรียนรู้ไปทั่วประเทศ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณด้านบุคคลเพิ่มเติมด้วย 

- ประเด็นโครงการให้บริการและพัฒนาซอฟแวร์ที่ TK Park ได้ท าไว้ เพ่ือเชื่อมโยงห้องสมุด  
TK Park ที่มีความพร้อม จ านวน ๑๙ แห่ง ใช้ระบบ ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารห้องสมุด ระบบ
ฐานข้อมูลสมาชิก ระบบบริการข้อมูล และระบบที่น า AI มาช่วยในการบริหารงานห้องสมุด 

- ประเด็นการประเมินความส าเร็จโครงการมหานคร AI ชี้แจงว่า เป็นโครงการที่ด าเนินการ 
ในปีที่สอง ดังนั้น จึงยังไม่มีการประเมินความส าเร็จอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ มีส่วนที่ส าคัญ คือ การน า
ระบบ AI มาท า Machine Learning โดยการให้ระบบ AI อ่านหนังสือภาษาไทยบนฐานข้อมูล  

- ประเด็น Soft Power ชี้แจงว่า มีการจัดท าโครงการ คือ ๑) โครงการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ Soft Power ด้านหนังสือและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรม One book One 
city (เป้าหมาย ๑๐ จังหวัด) กิจกรรมหนังสือเด็กและเยาวชน  และจัดมหกรรมห้องสมุดมีชีวิต  
๒) โครงการ TK sandbox โดยการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ซึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
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๑๘ 
 

- ประเด็นโครงการ Soft Power ด้านดนตรี ชี้แจงว่า เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
เป็นนักเต้นหรือนักดนตรีมีพ้ืนที่ในการแสดงออก โดยหน่วยงานมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ดังกล่าว มีจุดจ าลอง 
ที่สยามสแควร์ เพ่ือสร้างพ้ืนที่ดังกล่าวในต่างจังหวัด และสร้างกระแสให้ประชาชนมีความสนใจ  
ในการเรียนรู้ด้านดนตรี 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงบประมาณควรพิจารณาการใช้งบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์  ว่าเป็นการ

ด าเนินโครงการอื่นเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาลหรือไม่ 
- ขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่มีบริบทของการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเรียนรู้ทางออนไลน์มากขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการสร้างอาคารบริเวณถนนราชด าเนินขั้นตอนการอนุมัติและการศึกษา  

ความคุ้มค่าของโครงการ 
๒. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จส าหรับประชาชนและธุรกิจ  

ขอทราบการบริหารจัดการอย่างไร ขอเอกสารรายละเอียด TOR และตัวคูณ 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดกรณีอุทยานการเรียนรู้ TK Park 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือโครงการสนามเด็กเล่นที่มีการให้ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ขอทราบว่างบลงทุน
แต่ละโครงการใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด และมีผู้ให้บริการจ านวนเท่าใด 

 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)   ๖๑๖,๓๗๒,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน)ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีมหกรรมพืชสวนโลกที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า การจ้างการออกแบบ  

Master Plan ที่ไม่โปร่งใส ขอทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร มีปัญหาติดขัด
หรือไม่ และได้เริ่มปรับพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีแล้วหรือไม่ เพียงใด 

- ขอรายละเอียดโครงการของหน่วยงานที่มีการแยกประเภทโครงการ แต่ละหมวดหมู่ 
เป็นโครงการอะไรบ้าง และขอทราบว่าโครงการพัฒนาองค์ความรู้กับศักยภาพนวัตกรรมมุ่งเน้น  
การจัดงานหรือผู้เข้าร่วม 

- ขอทราบหลักเกณฑ์ของเงินอุดหนุน ๙๖.๔ ล้านบาท และมีวิธีการให้เงินอุดหนุนอย่างไร 
- ขอทราบว่าค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดนิทรรศการนานาชาติ ขอทราบว่าน าไปใช้

ด าเนินการในเรื่องใด  
- ขอทราบตัวชี้วัดเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงานสนับสนุนการจัดประชุม และในการจัด

กิจกรรมมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมหรือไม่ มีลักษณะการท างานอย่างไร 
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๑๙ 
 

- ขอทราบจ านวนผู้ใช้งาน Connect Bridge และมีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือไม่ 
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และการเน้นเมืองหลักและเมืองรอง ชี้แจงว่า 

หน่วยงานมีโครงการไมซ์ซิตี้  (MICE City) เป็นการบูรณาการความร่วมมือ โดยใช้ไมซ์ (MICE)  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง หน่วยงานขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ประเด็น Soft Power ชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานมีโครงการ 
ที่ เกี่ยวข้องกับ Soft Power จ านวน ๓ โครงการ คือ โครงการ One influencer Soft power 
โครงการ One event One soft power และโครงการพัฒนาสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับ Soft Power  
ใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ ๑๙ ล้านบาท 

- ป ระ เด็น  Platform ชี้ แจงว่ ามี  Platform หลัก  คื อ  Business Event Thailand, OSS  
และ Platform ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 

- ประเด็นงบประมาณ PR จ านวน ๕ ล้านบาท เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กรของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเป็นการจัดกิจกรรมทั้งหมด ๕ ครั้ง ซึ่งท างานร่วมกับภาคเอกชน 

- ประเด็นการเบิกจ่ายโครงการพืชสวนโลก ชี้แจงว่า มีการด าเนินการร่วมกับหลายหน่วยงาน 
หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดอุดรธานี โดยหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ  
ในส่วนของการประสานงาน งบประมาณที่ใช้เป็นส่วนของ license fee ที่ต้องจ่ายให้แก่สมาคมพืชสวน 
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายการเดินทาง   

- หน่วยงานตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้น าของประเทศอาเซียนในการผลักดันเรื่องสิทธิและความ  
เท่าเทียม และสร้างการรับรู้ผ่านเวทีโซเชียลมีเดีย 

- ประเด็นหลักเกณฑ์สนับสนุนการจัดประชุม หน่วยงานขอส่งรายละเอียดให้เป็นเอกสาร 
- โครงการ Business connect หน่วยงานให้การสนับสนุนเรื่องระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยในการ

ลงทะเบียน ท าให้ผู้จัดงานไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินในการสร้างระบบแต่ละครั้ง 
- ประเด็นการลงทุน ที่จังหวัดอุดรธานี มีรายได้ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดนครราชสีมา  

รายได้จ านวน ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- จากรายละเอียดของโครงการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผู้เข้าร่วมในโครงการ จึงควรมีการ

ประชาสัมพันธ์โครงการที่ประสบผลส าเร็จในผลการด าเนินงานที่ผ่านมาออกสู่สาธารณะ เพ่ือดึงดูด
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรายใหม่ และในโครงการจัดประชมุส่วนใหญจ่ะเน้นเมืองหลัก ดังนั้น ควรร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนมากขึ้นกระจายโอกาสไปสู่ภูมิภาค  

- โครงการของหน่วยงานหลายโครงการประกอบด้วยโครงการซอฟต์พาวเวอร์ โดยส่วนใหญ่ 
จะเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ผลักดัน เผยแพร่ ซึ่งโครงการซอฟต์พาวเวอร์ได้มีการขอรับ
งบประมาณในโครงการหลักแล้ว จึงควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน  
 - ขอให้หน่วยงานพิจารณากรณี โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  
พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดอุดรธานี และโครงการประมูลสิทธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 
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๒๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๗๒ จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิเคราะห์รายได้แตกต่างกัน และหน่วยงานควรมีแผนการ 
ในการช่วยด าเนินงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดกรณีมีโครงการของหน่วยงานหลายโครงการ ประกอบด้วยโครงการ

ซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ผลักดัน เผยแพร่ โดยโครงการ  
ซอฟต์พาวเวอร์ได้มีการขอรับงบประมาณในโครงการหลักแล้ว มีหลักการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนอย่างไร  

๒. ขอทราบว่ากรณีหลายโครงการเผยแพร่ทุกแพลตฟอรม์ออนไลน ์ปัจจุบันหน่วยงานมีช่องทาง
การเผยแพร่แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดเท่าใด แต่ละแพลตฟอร์มมีจ านวนบัญชีเท่าใด 

๓. ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรอุตสาหกรรมไมซ์ จ านวนการจัดงาน  
๕ ครั้ง เป็นงานเดียวกันหรือไม่ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร 

- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. โครงการมหกรรมพืชสวนโลกมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ใดบ้าง มีการตั้งงบประมาณไว้ที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือจังหวัดอุดรธานี หรือไม่ อย่างไร และขอรายละเอียดภาพรวม
งบประมาณโครงการมหกรรมพืชสวนโลกในปีที่ผ่านเป็นอย่างไร 

๒. ขอรายละเอียดแผนโครงการสร้างความเชื่อมั่นเพ่ือสนับสนุนการประมูลสิทธิการจัดงาน
จ านวน ๑๗.๘ ล้านบาท และผลลัพธ์ของการใช้งบประมาณจัดโครงการดังกล่าว และหากจะมีการ
ประมูลสิทธิการจัดงานในอนาคตต้องใช้งบประมาณเท่าใด 

- นายวัชระพล  ขาวข า โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. ๒๕๖๙  

จังหวัดอุดรธานี จ านวน ๑๐.๙ ล้านบาท 
๒. ขอรายละเอียดโครงการประมูลสิทธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก  

พ.ศ. ๒๕๗๒ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๒๒ ล้านบาท 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงบประมาณน าส่งเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ

ซอฟต์พาวเวอร์ มีการตั้งงบประมาณในทุกกระทรวงจ านวนเท่าใด 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอรายชื่องานที่จัดของหน่วยงานในจ านวน ๒ ปีล่าสุด 

สถานที่จัดงานจังหวัดไหน งบประมาณที่ใช้จัดงาน และจ านวนผู้เข้าชม บทบาทของหน่วยงาน  
ในแต่ละงานที่จัด 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการ One Event One Soft 
Power 
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ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)๔๘๒,๓๘๙,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบกระบวนการท างานการแบ่งงานภายใต้โครงการซอฟต์พาวเวอร์ เป็นการแบ่งงาน

ชั่วคราวหรือไม่ และมีแนวทางในการส่งเสริมการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์อย่างไร 
 - ขอทราบว่างบประมาณในการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
หรือ (TCDC) เป็นอย่างไร อยู่ในโครงการใด และขอทราบวา่งบลงทุนกบังบในการบ ารุงรกัษาของ TCDC 
กับ miniTCDC ต่างกันอย่างไร 
 - กรณีเทศกาลนานาชาติการคัดเลือกดนตรี กิจกรรมส่งเสริมสู่ตลาดสากล ขอทราบว่าตัวชี้วัด
ค่ายเพลง ศิลปิน มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอย่างไร และประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน 
 - ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ขอทราบว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกจังหวัดอื่นต่อไป  
และคัดเลือกอย่างไรให้เป็นประเภทใด และจะมีการต่อยอดอย่างไร และในการจัดโครงการ Creative 
Festival ขอทราบว่ามีแนวทางในการขยายโครงการไปยังจังหวัดข้างเคียงหรือไม่ มีการก าหนดจ านวน
แต่ละพื้นที่ส่วนท้องถิ่นหรือไม่  
 - ขอทราบความคืบหน้ าการจัดตั้ ง  Thailand Creative Content Agency (THACCA)  
และขอทราบรายละเอียดกิจกรรมยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานซอฟต์พาวเวอร์  ในการยกระดับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มีการแบ่งหน้าที่ในการอบรมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างไร 
 - ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้ าน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ซอฟต์พาวเวอร์ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่ และในโครงการออกแบบ
ผลิตฟอนต์ตัวอักษร มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
 - ในการส ารวจพ้ืนที่ วัฒนธรรมสร้างสรรค์  ขอทราบว่าจะด าเนินการในลักษณะใด  
และในโครงการ CEA Online Academy มีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นงบประมาณจ านวน ๑๑๓ ล้านบาท ในการเปิด TCDC แห่งใหม่ จ านวน ๑๐ แห่ง  

ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับท้องถิ่น โดยหน่วยงานเป็นเพียง
ผู้ออกแบบและปรบัปรงุสถานที่ให้พร้อมใช้งาน ท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาสถานที่และรบัผิดชอบเรื่องคา่บรหิาร
จัดการอาคาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเจ้าหน้าที่ และค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

- ประเด็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก หน่วยงานมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือด าเนินการ
คัดเลือก หลักเกณฑ์หลัก คือ ความพร้อมของจังหวัดในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ความพร้อม  
ด้านงบประมาณในการบริหารต่อเนื่อง ความพร้อมของเครือข่ายผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ 
ความพร้อมของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๒  
ล้านบาท ในการคัดเลือก ส ารวจศักยภาพพ้ืนที่ และออกแบบ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นงบประมาณ
ส าหรับการตกแต่งสถานที่ และการเตรียม content 
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- ประเด็นการคัดเลือกพ้ืนที่ และนักสร้างสรรค์ ในแต่ละงานเทศกาลที่หน่วยงานจัด  
มีการคัดเลือกโดยเปิดกว้างให้นักสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ที่จัดงานและจังหวัดโดยรอบ ทั้งนี้ มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกและเปิดให้ผู้มีสว่นร่วมเขา้มารว่มพิจารณา ทั้งชุมชน นักสร้างสรรค์ในพื้นที่ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ประเด็นการแบ่งหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนเรื่อง Soft Power ซึ่งมีจ านวน ๑๑ อุตสาหกรรม  
จะแบ่งงานตามหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง 

- โครงการส่งเสริมเทศกาลนานาชาติ เป็นพ้ืนที่แสดงผลงานของนักสร้างสรรค์ที่มีการขับเคลื่อน
มาตลอดทั้งปี ร่วมกับภาคีในท้องถิ่น ได้แก่ แบงคอกดีไซด์วีค เชียงใหม่ดีไซด์วีค อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 
และปักษ์ใต้ดีไซด์วีค ซึ่งเป็นการท างานร่วมกับนักสร้างสรรค์ บริษัทสร้างสรรค์ ธุรกิจสร้างสรรค์  
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ รวมทั้งการน าเรื่องการสร้างสรรค์ไปใช้แก้ ไขปัญหาในพ้ืนที่  
ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจ านวนมาก 

- ประเด็นการส่งออก ชี้แจงว่า หน่วยงานรับผิดชอบ ๒ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  คือ  
๑. อุตสาหกรรมดนตรี โดยหน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศิลปินในการเดินทางไปท า
การแสดงในต่างประเทศในเทศกาลดนตรีนานาชาติ ซึ่งขั้นตอนในการคัดเลือกคือศิลปินต้องได้รับ  
การตอบรับจากเทศกาลดนตรี ๒. อุตสาหกรรมคอนเท้น (content) ภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชัน  
เน้นการบ่มเพาะโปรเจคโดยผู้เชีย่วชาญ และเสนอเป็นโปรเจค โดยมีความร่วมมอืกับค่ายหนังและบรษิทั
จัดจ าหน่ายต่าง ๆ มาร่วมรับฟังโปรเจคของนักสร้างสรรค์ 

- ประเด็นความแตกตา่งของ TCDC และ miniTCDC ชี้แจงว่า ทั้ง TCDC และ miniTCDC เป็น
แหล่งบ่มเพาะ เป็นห้องสมุด พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และมีพ้ืนที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนแรก TCDC 
ที่ CEA เป็นผู้บริหารเองโดยตรง คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และงบประมาณในการด าเนินการ 
CEA เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบ  อี กส่ วนคื อ  miniTCDC มี วัตถุประสงค์ ในการกระจายความรู้ ไปยั ง
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งยังขาดแคลนความรู้ด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบ จึงมีการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ปัจจุบันมีจ านวน ๑๑ จังหวัด ทั่วประเทศ นอกจากนี้  ยังมี 
miniTCDC Link เป็นห้องสมุดที่มีฐานข้อมูลออนไลน์อย่างเดียว ปัจจุบันมีจ านวน ๔๔ แห่ง 

- ประเด็นเกณฑ์ในการคัดเลือกศิลปิน ส าหรับโครงการ Music Exchange เป็นโครงการที่
หน่วยงานท าร่วมกับ OKMD โดยพัฒนาบุคคลที่มีศักยภาพสูงเพ่ือส่งไปต่างประเทศ ซึ่งหลักเกณฑ์คือ
ต้องได้รับการตอบรับจากเทศกาลเป้าหมายในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว  

- ประเด็น UNESCO creative cities network หน่วยงานมีตัวชี้วัด Creative Cities Index 
เพ่ือใช้วัดในการน าความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง ปัจจุบันประเทศไทยมี
จ านวน ๗ เมือง มี เกณฑ์ในการพิจารณาคือความพร้อมของจังหวัด เมื่อผ่านการพิจารณาใน
ระดับประเทศไทยแล้ว จะส่งต่อให้ UNESCO ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้พิจารณา โดยมีเครือข่ายกว่า ๓๐๐ 
เมืองทั่วโลก 

- สถานะของ พ.ร.บ. มีการจัดท าร่าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเสร็จ  
อยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการจัดท าร่าง พ.ร.บ. เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ  
จะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนา Soft Power แห่งชาติ และคณะกรรมการยุทธสาสตร์ Soft Power 
แห่งชาติ พิจารณา 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง



๒๓ 
 

- กิจกรรมการส่งเสริมซีรีส์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน แตกต่างกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ CEA 
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และสาขาอาชีพที่สนับสนุน โดย CEA เน้นการสนับสนุนที่โปรดิวเซอร์ 
และนักเขียนบท  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีมีการเพิ่มงบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ จึงควรมีการก าหนดตัวชี้วัด เพ่ิมในเรื่อง

ซอฟต์พาวเวอร์เช่นเดียวกัน เพือ่จะได้ประเมินผู้เข้าร่วมและความส าเร็จของโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. โครงการตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจแห่งใหม่ จ านวน ๑๐ จังหวัด ขอทราบว่ามีแนวทาง 

ในการคัดเลือกจังหวัดตั้งศูนย์อย่างไร และในอนาคตมีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมไปจังหวัดอื่นหรือไม่  
๒. โครงการส่งเสริมการจัดเทศกาลสร้างสรรค์นานาชาติประจ าภูมิภาค จ านวน ๖๘ ล้านบาท  

ขอทราบเหตุผลที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอทราบว่าเดิมมีการตั้ง
งบประมาณอยู่ในโครงการใด และมีแนวทางคัดเลือกจังหวดัจัดงานอย่างไร และ มีแนวทางอย่างไรท าให้
โครงการยั่งยืน  

 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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